



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๔/๒๕๖๕



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ ๕ ช่วงที่ ๒ และการประชุมสมัชชาพิเศษ
เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๗๐๖๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ ๕ ช่วงที่ ๒
และการประชุมสมัชชาพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สทนช. ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕
ช่วงที่ ๒ และการประชุมพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี และเห็นควรให้ส่วนราชการดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

๒. สทนช. อยู่ระหว่างการทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด การจัดทำแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องบรรลุ โดยเฉพาะ
เป้าหมายที่ ๖ (SDG 6) การสร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพ
พร้อมใช้สำหรับทุกคน ทั้งนี้ ใน SDG 6.5 ตัวชี้วัดธรรมภิบาลด้านน้ำ ประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นนโยบายระดับชาติ ภูมิภาค โดยเชื่อมโยงการกำกับดูแล ปกป้อง
ทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องตามประเด็น Sustainable
Lake Management ที่มีมติให้ประเทศสมาชิกป้องกัน ฟื้นฟู และใช้ทะเลสาบอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพน้ำ
การกัดเซาะและตกตะกอน และความหลากหลายทางชีวภาพทางน้ำ รวมถึงการบูรณาการแผนการจัดการ
ทะเลสาบให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายระดับชาติ/ภูมิภาคตาม SDG 6.5 และ SDG 6.6 ส่งเสริม
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลสาบอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการทะเลสาบและจะนำมาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่อไป อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามมติการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

และสิ่งแวดล้อมในฐานะเจ้าภาพควรมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีการติดตามผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่มุ่งหวังทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองนโยบายและแผนแม่บท

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๐๙๘

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ smg@onwr.go.th